

สายการบินเอทีฮัด ได้รับรางวัลสุดยอดสายการบิน แห่งปีจาก CAPA

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลสุดยอดสายการบินแห่งปี (CAPA Airline of the Year) ในงาน CAPA Aviation Awards for Excellence 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแอนด์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม

รางวัล CAPA Aviation Awards for Excellence รางวัลด้านกลยุทธ์การบินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้านความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการบิน รางวัลสุดยอดสายการบินแห่งปีจะถูกมอบให้กับสายการบินที่เป็นผู้เล่นที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ในฐานะผู้นำเชิงกลยุทธ์และผู้นำกำหนดบรรทัดฐานใหม่ๆให้สายการบินอื่นๆได้ปฏิบัติตาม

มร. ปีเตอร์ ฮาร์วีสัน ผู้อำนวยการบริหาร CAPA ผู้มอบรางวัลดังกล่าวแก่สายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินได้ถูกรอบงำโดยผู้เล่นใหม่ๆและกฎระเบียบที่ป้องกันการควมรวมกิจการระหว่างประเทศ รวมทั้งใช้เหตุผลเพื่อเอื้อประโยชน์การให้บริการของสายการบิน นอกจากนี้เหตุดังกล่าวยังเป็นปัจจัยล้อมกรอบทำให้การเงินของอุตสาหกรรมการบินตกต่ำอย่างรุนแรง”

“การเผชิญหน้า กับข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ไม่มีสายการบินที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบใดที่จะสามารถดำเนินโมเดลการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ล้ำลึกได้อย่างสายการบินเอทีฮัดเพื่อที่จะทำหายสภาพที่เป็นอยู่ดังกล่าว”

“ด้วยตระหนักว่าการเติบโตด้าน ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่ของบริษัทนั้นไม่เพียงพอต่อการขยายตัวในตลาดโลกอย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ สายการบินเอทีฮัดจึงได้ใช้วิธีการขยายตัวทางพันธมิตรเที่ยวบินร่วมที่แข็งแกร่งและโดดเด่นโดย การเป็นพันธมิตรร่วมถือหุ้นบางส่วนในสายการบินต่างๆทั่วโลก”

“แต่กลยุทธ์นั้นเป็นมากกว่าการเข้าไปถือหุ้นเพื่อความแน่นแฟ้นแห่งพันธมิตร ซึ่งนับเป็นพัฒนาการสำคัญของอุตสาหกรรมการบินโลก เพราะเป็นการสร้างสิทธิประโยชน์ร่วมกันแก่พันธมิตรแต่ละฝ่าย เช่นการบริการผู้โดยสารร่วมกัน การสร้างแบรนด์ การจัดซื้อ และโปรแกรมสะสมไมล์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในกลุ่มพันธมิตรซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงสายการบินเอทีฮัดเท่านั้น”

“พันธมิตรอุตสาหกรรมการบินยุคใหม่ สายการบินเอทีฮัดนับเป็นผู้นำในระดับแนวหน้าด้านความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์แบบการถือหุ้น จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของสายการบินที่เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย นับเป็นความสำเร็จของโมเดลในการดำเนินการที่เป็นต้นแบบอย่างแท้จริง”

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเอทีฮัต กล่าวว่่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้รับรางวัล สุดยอดสายการบินแห่งปี Airline of the Year at the 2014 ในเวที CAPA Aviation Awards for Excellence ไม่เพียงเป็นเกียรติอย่างสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับรองอันดีเยี่ยมต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสายการบินเอทีฮัต”

“เสาหลักทั้ง 4 แห่งกลยุทธ์การเติบโตคือ – การขยายตัวของทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของสายการบิน พันธมิตร ที่ยวบินร่วม การเข้าถือหุ้นบางส่วนในสายการบินต่างๆ และข้อตกลงเชิงลึกด้านการพาณิชย์ ซึ่งเป็นมากกว่ากฎหมายแห่งอุตสาหกรรมการบินโลกแต่เป็นกฎแจสำคัญองอนาคตของสายการบินฯและเหล่าพันธมิตรที่ยั่งยืน”

“นอกจากนี้ยังส่งผลให้เราสามารถลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อน นวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อาทิ เดอะเรสซิเดนซ์ โดยเอทีฮัตห้องโดยสารส่วนตัวขนาด 3 ห้องบนเครื่องบินพาณิชย์แห่งแรกของโลกบนน่านฟ้า ซึ่งนับเป็นการกำหนดมาตรฐานแห่งความหรูหราในระดับในการเดินทางทางอากาศรูปแบบใหม่”